




From: Sólrún Káradóttir [mailto:solrunhk@gmail.com]  

Sent: 9. janúar 2019 10:52 

To: USK Skipulag 
Afrit: Davíð Pétur Stefánsson 

Subject: Athugasemd vegna breytinga á deiiskipulagi lónar nr 43-45 og 47 Langholtsvegur 

 

Góðan daginn 

 

Ég er eigandi af Efstasundi 44, 104 Reykjavík. Ég vil gjarnan fá myndir sem sýna hversu 

mikinn skugga húsnæðið á lóð nr 47 að Langholtsvegi mun skapa á minni lóð miðað við 

leyfilegt byggingarmagn og hæð.  

 

Þannig ég skil þetta rétt, þá er verið að breyta lóð nr 47 þannig hún er ekki lengur fyrir 

íbúðarhúsnæði heldur verður sem þjónustulóð? Miða við þá tillögu sem er verið að skila inn 

núna þá er ekki verið að auka byggingarmagn á lóð nr 47 miða við gildiandi deiliskipulag?  

 

Hvernig verður það tryggt að svo verði ekki, að byggingarmagn sé ekki aukið?  

 

Kveðja Sólrún Húnfjörð Káradóttir 
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Reykjavík 01.02.2019 (HS) 
Mál: Deiliskipulagsbreyting Langholtsvegur 43-45 og 47 
 
Að lokinni grenndarkynningu er lögð fram að nýju umsókn Ljóssins styrktarfélags 
Krabbameins um breytingu á deiliskipulagi reita 1.3 og 1.4, Sundin, vegna lóðanna nr. 43-45 
og 47 við Langholtsveg. Í breytingunni felst sameining lóðanna og stækkun á byggingarreit, 
samkvæmt uppdr. Batterísins Arkitekta ehf. dags. 22. nóvember 2018. Tillagan var 
grenndarkynnt frá 21. desember 2018 til og með 21. janúar 2019. 
 
Eftirtaldir aðilar sendu athugasemdir:  
Sólrún Káradóttir Efstasundi 44 
 
Efnisatriði athugasemdarinnar er í megin atriðum eftirfarandi: 

a) Óskað er eftir að skuggavarp verði sýnt í afstöðu við Efstasund 44. 
b) Spurt er hvernig er hægt að tryggja að byggingarmagn á Langholtsvegi 47 verði ekki 

meira? 
 
 
Umsögn og niðurstaða: 

a) Óskað er eftir að skuggavarp verði sýnt í afstöðu við Efstasund 44. 
Breyting á deiliskipulaginu hefur óveruleg áhrif á skuggavarp á lóð síðdegis miðað við 
jafndægur vors og hausts en breyting á skuggavarpi er engin miðað við sumarsólstöður. 
Skuggavarp á byggingu er ekkert. 

b) Spurt er hvernig er hægt að tryggja að byggingarmagn á Langholtsvegi 47 verði ekki 
meira? 
Þrátt fyrir að verið sé að stækka byggingarreit, þá er ekki verið að heimila aukið 
byggingarmagn á lóðinni. Þær byggingarheimildir sem eru til staðar færast yfir á 
stækkaðan byggingarreit. Ef auka á byggingarmagn, þá kallar það á nýja breytingu á 
deiliskipulagi. 

 
Lagt er til að tillagan verði samþykkt óbreytt. 
 
F.h. skipulagsfulltrúa Reykjavíkur 
Hrafnhildur Sverrisdóttir arkitekt FAÍ og verkefnastjóri. 
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